

Công tác thu được Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng coi như một công cụ để thanh tra, kiểm tra số lượng người tham gia BHXH biến đổi ở từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm quyền lợi cho người lao động trên địa bàn.

Ông Đỗ Hải Đăng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 384 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc với số lao động hơn 12.200 người, trong đó khối doanh nghiệp tư nhân là 113 đơn vị. Dù không phải là huyện có số lượng doanh nghiệp tư nhân lớn song Bảo hiểm xã hội huyện xác định phải thực hiện tốt công tác thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Thực hiện mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã phân công, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chuyên quản thu trong việc đôn đốc, rà soát các đơn vị sử dụng lao động. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động. Cùng với tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị khi đến giao dịch. Cán bộ chuyên quản thu, các đại lý thu tại cơ sở cũng thường xuyên được Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn. Vào dịp cuối năm, những đơn vị, tập

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG HƯNG Chú trọng công tác thu

thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thu đều được biểu dương, khen thưởng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến tháng 12/2017, Bảo hiểm xã hội huyện đã thu được 283.060 triệu đồng, đạt gần 98,5% kế hoạch năm. Tuy nhiên, toàn

huyện vẫn còn 6 đơn vị nợ đọng kéo dài từ 6 tháng trở lên với số tiền 1,9 tỷ đồng.

Theo anh Vũ Tiến Mạnh, cán bộ tổng hợp thu, Bảo hiểm xã hội huyện: Để đôn đốc thu nợ, 7 cán bộ chuyên quản thu đã thường xuyên tới các đơn

vị để nhắc nhở. Tuy nhiên, không phải lúc nào xuống đơn vị cũng gặp được chủ sử dụng lao động. Vì thế, tình trạng nợ đọng vẫn diễn ra. Hiện, các đơn vị nợ đọng kéo dài chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân doanh nghiệp nợ đọng có



Công tác thu được Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng chú trọng nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

nhieu song thường là do chủ sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội. Một số đơn vị cố tình chây ì, lách luật. Nhiều lao động chỉ tập trung làm việc mà lơ là, không quan tâm đến quyền lợi của mình khi tham gia BHXH. Thêm vào đó, chế tài xử phạt doanh nghiệp nợ đọng còn nhẹ. Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bảo hiểm xã hội huyện đã lập hồ sơ, gửi liên đoàn lao động các cấp.

Ông Đỗ Hải Đăng cho biết thêm: Đến nay, 100% số BHXH đã chuyển đến đơn vị sử dụng lao động để người lao động tự quản lý. Việc trả sổ có kẹp tờ rời ghi rõ quá trình đóng BHXH của người lao động theo từng năm, giúp họ có thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng BHXH theo quy định của đơn vị sử dụng lao động cho mình. Đối với những doanh nghiệp có nợ đọng, cố tình trốn đóng BHXH, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp tục đôn đốc bằng văn bản đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến đơn vị trực tiếp nhắc nhở. Phần đầu hoàn thành công tác thu năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đổi thoại, tuyên truyền, tọa đàm về Luật Bảo hiểm xã hội tới các đơn vị sử dụng lao động; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của cán bộ chuyên quản thu trong việc hướng dẫn, đôn đốc thu nợ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu tại các địa phương.

HOÀNG LANH



Rượu, bia có thể gây tổn hại tế bào gốc, tăng nguy cơ ung thư

(nhandan.com.vn) Theo một nghiên cứu vừa được công bố, việc uống rượu, bia sẽ sản sinh ra một chất hóa học có hại cho cơ thể người, có thể gây tổn hại vĩnh viễn về gene đối với các chuỗi DNA trong các tế bào gốc và làm tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đăng tải trên tạp chí khoa học nổi tiếng Nature đã đưa ra những thông tin chi tiết hơn về chất cồn làm tăng các nguy cơ ung thư 7 loại ung thư, bao gồm cả các loại phổ biến như ung thư vú và ung thư ruột. Khám phá này còn cho thấy cách mà cơ thể con người tìm cách chống lại các tổn hại do chất cồn gây ra.

Giáo sư Ketan Patel của Phòng thí nghiệm Hội đồng Nghiên cứu y tế sinh học phân tử Anh, đồng phụ trách nghiên cứu cho biết: Một số loại ung thư phát triển nhờ các tổn hại của DNA trong các tế bào gốc. Trong khi một số tổn hại xuất hiện ngẫu nhiên, nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng việc uống rượu, bia làm tăng nguy cơ xuất hiện tổn hại này.

Sử dụng các con chuột được biến đổi gene, nghiên cứu này cung cấp những chứng cứ thuyết phục nhất cho tới nay về việc chất cồn có thể gây ung thư khi làm tổn hại các chuỗi DNA trong tế bào, thậm chí còn có thể dẫn tới những biến đổi chết người.

Trong kết quả nghiên cứu được công bố, nhóm của Giáo sư Ketan Patel đã cho những con chuột uống rượu pha loãng sau đó phân tích tác động của chất cồn lên DNA của chúng. Họ phát hiện chất acetaldehyde có thể phá vỡ và gây hư hại chuỗi DNA trong các tế bào gốc ở máu, làm thay đổi vĩnh viễn chuỗi DNA trong các tế bào này. Giáo sư Ketan Patel cho rằng, khám phá này rất quan trọng bởi các tế bào gốc khỏe mạnh bị lỗi có thể làm tăng nguy cơ tạo ra các tế bào ác tính.

Các nhà nghiên cứu còn xem xét cách thức mà cơ thể tìm cách tự bảo vệ mình trước các tổn hại do chất cồn gây ra. Phòng tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể là một nhóm các enzyme có tên là aldehyde dehydrogenases (ALDH). Những enzyme này phá vỡ và biến chất acetaldehyde thành acetate để các tế bào sử dụng làm nguồn năng lượng sau đó.

Trong cuộc khảo sát, khi cho những con chuột thiếu một enzyme ALDH quan trọng uống rượu, nguy cơ chuỗi DNA bị tổn hại trên những con chuột này cao gấp 4 lần so với những con chuột có phiên bản enzyme hoạt động bình thường.

Giáo sư Ketan Patel khẳng định, các tế bào còn có một phòng tuyến bảo vệ thứ hai dưới hình thức một loạt hệ thống sửa chữa DNA. Trong phần lớn các trường hợp, hệ thống này có thể giúp cơ thể sửa chữa và khôi phục các loại tổn hại DNA khác nhau.

Nhưng trong một số trường hợp và một số người, đặc biệt là người Đông Nam Á, hệ thống sửa chữa này không làm việc đồng nghĩa với việc các tế bào của họ không thể tự sửa chữa một cách hữu hiệu.



Rượu, bia là thức uống phổ biến mỗi dịp lễ, tết.

Theo Giáo sư Ketan Patel: Cần nhớ rằng, các hệ thống loại bỏ chất cồn và sửa chữa DNA không hoàn hảo và chất cồn vẫn có thể gây ra ung thư theo nhiều cách khác nhau, thậm chí ở cả những người mà hệ thống tự vệ không bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu có kế hoạch sẽ tìm hiểu xem tại sao việc uống rượu lại chỉ gây nguy cơ cao đối với một số loại ung thư nhất định mà không có ảnh hưởng đối với các loại khác.

Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới đã liệt kê chất cồn là chất gây ung thư nhóm 1 do có "các chứng cứ thuyết phục" về việc nó gây ung thư ở người. Một nghiên cứu được công bố năm 2011 đã phát hiện chất cồn là nguyên nhân của khoảng 4% số ca ung thư ở Anh, tương đương với khoảng 12.000 ca mỗi năm.

Sức trẻ Trường Đại học Thái Bình

Thời gian qua, Trường Đại học Thái Bình không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập mà còn triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên.

Nhìn căn nhà cấp 4 được tu sửa, chỉnh trang, niềm vui như nhân lên với bà Nguyễn Thị Quyết, thôn Việt Yên 1, xã Điện Nông (Hưng Hà). Đây là thành quả của hơn 30 thanh niên tình nguyện Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình cùng đoàn viên thanh niên địa phương trong chuỗi các hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Quyết xúc động chia sẻ: Tôi là con liệt

sĩ Nguyễn Văn Năm hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sống một mình nên gặp nhiều khó khăn. Căn nhà tôi ở đã xuống cấp nhiều năm song chưa có điều kiện tu sửa. Các cháu thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Thái Bình không quản khó khăn, bỏ công sức, vật chất về giúp tu sửa lại căn nhà đã xuống cấp, tôi thật được an ủi, động viên rất nhiều!

Hỗ trợ kinh phí, ngày công tu sửa nhà cho gia đình liệt sĩ là một trong nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Thái Bình nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng, xã hội. Năm 2017, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên Trường Đại học Thái Bình để lại nhiều ấn tượng trong

hàng loạt các hoạt động như: "Đến ơn đáp nghĩa", bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện, tiếp sức mùa thi... Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình phối hợp cùng các đơn vị đã tiến hành tu sửa nhà, thăm, khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và tặng quà người có công với tổ quốc kinh phí 25 triệu đồng; tổ chức dâng hương và dọn dẹp cảnh quan các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Hà, Tiên Hải, Vũ Thư. Đoàn Thanh niên nhà trường đã phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng tổ chức tuyên truyền, hiến máu tình nguyện trong học sinh, sinh viên. Năm 2017, gần 600 đơn vị máu đã thu được



Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình trao quà tri ân đối tượng chính sách xã Điện Nông (Hưng Hà).

sau 2 đợt hiến máu tình nguyện của nhà trường. Đầu xuân khang kiện, tình nguyện của tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình còn để lại sâu đậm sau đợt mưa lớn tháng 10/2017. Gần 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình đã không quản khó khăn, tình nguyện gạt tuấn giúp dân tại Đông Hưng, Vũ Thư và thành phố Thái Bình, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của nhân dân. Chương trình "Chăn ấm mùa đông", chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và tham gia hiến máu tình nguyện tại sự kiện chủ nhật đỏ lần thứ X - năm 2018 là những hoạt động xung kích, tình nguyện mới nhất đang được đồng đội đoàn viên thanh niên nhà trường tích cực hưởng ứng.

Là một trong những sinh viên được Tỉnh đoàn trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm 2017, sinh viên Cao Thị Thủy Linh, lớp kế toán K3A1, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Được sự quan tâm chỉ đạo và bồi dưỡng của Ban Chấp hành Đoàn trường, em và các bạn trong lớp tích cực tham gia các phong trào xung kích, tình nguyện.

Qua các phong trào giúp chúng em thêm gắn bó với trường, với lớp, đồng thời thấy mình trưởng thành, có nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Anh Hà Văn Đồng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Ban Chấp hành Đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò của thanh niên, đồng thời có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động trong các phong trào xung kích, tình nguyện. Hướng ứng các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đông hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã phát động và đạt nhiều kết quả trong các phong trào xung kích, tình nguyện. Thông qua các hoạt động đó nhằm khẳng định vị trí, vai trò cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình với cộng đồng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện của nhà trường.

TRINH CƯỜNG



Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Thái Bình tu sửa, chỉnh trang nhà bà Nguyễn Thị Quyết.

Tuyến đường liên xã từ Bình Thành đi Quang Hưng (Kiến Xương) từ nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đây là tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhiệm vụ tại nạn đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ mặt đường bị phá vỡ kết cấu, trong đó có đoạn qua xã Bình Thành khiến cho người dân nơi đây lo lắng và bức xúc.

Tai nạn "rình rập" vì đường xuống cấp

Bà Bùi Thị Hương, Trưởng thôn Khả Phú, xã Bình Thành cho biết: Tuyến đường liên xã này là nơi đi lại của bà con các xã: Bình Thành, Quang Hưng, Minh Tân, Quang Minh cùng học sinh Trường THPT Bình Thành. Mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này rất đông, nhất là lúc sáng sớm, trưa và tan tầm tối. Đường xuống trải đá, lấm

nhựa từ năm 1998, qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù nhân dân nhiều lần kiến nghị địa phương và HĐND các cấp xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết không chỉ gây khó khăn cho bà con đi lại, phát triển kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Là một trong hàng trăm hộ dân sinh sống ven tuyến đường liên xã này, ông Lê Xuân Vịnh, thôn Lập Ấp, xã Bình Thành chia sẻ: Do mặt đường bong tróc, lổm chổm đá và nhiều ổ gà, những ngày trời nắng khi có xe máy, ô tô chạy qua thì bụi bay mù mịt bám phủ vào mọi

đồ vật trong nhà; còn trời mưa thì xuất hiện nhiều hố nước, xe đi qua bắn nước bắn vào người đi đường. Khó nhất là các cháu học sinh, có cháu khi tránh vũng nước mắt lái ngã văng ra ven đường, có cháu bị bắn hết quần áo vì bị xe máy, ô tô lao qua tạt nước vào.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường liên xã đoạn chạy qua hai thôn Lập Ấp và Khả Phú, xã Bình Thành dài hơn 1km, mặt đường rộng khoảng 2,5m đang bị lún hai bên tạo thành rãnh khiến cho người và phương tiện rất khó đi chuyển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đường xuống cấp ngoài do thời gian dài sử dụng, xe chở vật



Mặt đường bị phá vỡ kết cấu, tạo hình sóng trâu, gây đọng nước.

liệu xây dựng tải trọng lớn đi vào thì một số bà con tự ý đào, cắt đường để lấp đặt đường ống dẫn nước sạch tự trực cấp nước vào gia đình làm phá vỡ kết cấu mặt đường. Ông Đỗ Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Bình Thành cho biết: Trước thực trạng tuyến đường xuống cấp, hàng năm địa phương đều huy động nhân lực, đầu tư kinh phí để đổ đất và những chỗ mặt đường sụt lún nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Năm 2015, HĐND tỉnh đã đồng ý phê duyệt dự án và phân cấp cho huyện bố trí nguồn vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Thành rất phấn khởi. Để phục vụ dự án, địa

phương đã đầu tư 500 triệu đồng tổ chức giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân sinh sống ven đường đã tự nguyện thu dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho địa phương đắp lè mở rộng đường. Nhưng do huyện thiếu kinh phí đầu tư nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, không riêng bà con nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng rất trần trụi.

Khác Duẩn